



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด โทร. ๒๐-๔๗๒๐

ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/ว ๗

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปร้อยค่าสั่งกรณีวินัยและความรับผิดทางละเมิด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด้านบุคลากรทุกแห่ง

ด้วยกรมฯ มีดำริเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ กบท. จัดทำสรุปร้อยค่าสั่งกรณีวินัยและความรับผิดทางละเมิด และแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยและทางละเมิด รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

สวค. กบท. จึงได้จัดทำสรุปร้อยค่าสั่งกรณีวินัยและความรับผิดทางละเมิด ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไขและข้อคิดเห็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประเภทคำสั่ง	ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำนวนคำสั่ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง	๒
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วินัยร้ายแรง)	๑
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วินัยไม่ร้ายแรง)	-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๑
คำสั่งลงโทษทางวินัย	๓
คำสั่งให้ขาดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน	-
รวม	๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดท่านทราบโดยทั่วกันด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางอาภาพรณี แสงมุกดา)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
และคำสั่งลงโทษ

ไตรมาส ที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๖๔)

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

ไต่ถามที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : จำนวน ๒ คำสั่ง

๑. ด้วยกรมศุลกากร ได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ว่าเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ รถยนต์ของกลางยี่ห้อ ฟอร์ด แรนเจอร์ ของด่านศุลกากรแห่งหนึ่งถูกโจรกรรม จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบชาย ๒ คน เดินผ่านประตูด่านศุลกากรเข้าไปยังบริเวณบ้านพักข้าราชการ ซึ่งเป็นบริเวณที่จอดรถยนต์ของกลางคันดังกล่าว และนำรถยนต์คันดังกล่าวออกไปจากด่านศุลกากร ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง การควบคุมดูแลของกลางเป็นอำนาจหน้าที่ของงานคดีและของกลาง ด่านศุลกากรได้แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ทราบว่ามียานยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดเก็บรักษาอยู่บริเวณบ้านพักข้าราชการแล้ว นับตั้งแต่เกิดเหตุโจรกรรมด่านศุลกากร ได้ดำเนินการสืบหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดี ทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันด่านศุลกากรยังไม่สามารถติดตามรถยนต์ของกลางดังกล่าวกลับมาได้

๒. ด้วยกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กรมศุลกากรดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ในกรณี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ตรวจพบเฮโรอีน จำนวน ๔๔๐ กิโลกรัม ซุกซ่อนในแผ่นไม้แปรรูป ที่ส่งออกจาก ประเทศไทย จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าสินค้าดังกล่าว ส่งออกจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง รหัสสั่งการตรวจ “ยกเว้นการตรวจ” สำแดงชนิดสินค้าจำนวน ๑ รายการ เป็นไม้ยางนาแปรรูป บรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๒ ตู้ ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนที่กระทบต่อความมั่นคง ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนานาชาติ ที่มีต่อประเทศไทย

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ไต่ถามที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : จำนวน ๑ คำสั่ง

๑. ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญรายหนึ่ง มีมูลควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาสามสัปดาห์สองวัน ข้าราชการดังกล่าวไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยไม่แจ้งสาเหตุที่ไม่มาปฏิบัติงานในช่วงวันดังกล่าว แต่ได้ลงชื่อในระบบ Work@Home ในบางวัน และเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกครั้งในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาว่า “ป่วย” พร้อมแนบใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย จำนวน ๒ ฉบับ กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าการไม่มาปฏิบัติงานในช่วงวันดังกล่าว มีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ อย่างไร

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ไต่ถามที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : ไม่มี

สรุปย่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ไต่ถามที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : จำนวน ๑ คำสั่ง

๑. ด้วยกรมศุลกากร ได้รับรายงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง กรณีบริษัทเอกชน ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้า และสินค้าตามใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวได้นำออกจากอาคารศุลกากรแล้ว คณะกรรมการพิจารณาราคารถยนต์นำเข้าของสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ดำเนินการตรวจสอบพบว่า

ราคาของบริษัทเอกชนสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาคำนวณอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาด จึงดำเนินการตรวจสอบพบว่าบริษัทเอกชนดังกล่าว มีสถานะนิติบุคคลล้มละลาย โดยศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงส่งเรื่องให้กองกฎหมายดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ อันพึงต้องชำระต่อกรมศุลกากร แต่เนื่องจากเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นมาแล้ว กองกฎหมายจึงไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในด้านคดี กับบริษัทเอกชนดังกล่าว เพื่อเรียกหนี้ค่าภาษีอากรที่ขาดได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

สรุปย่อคำสั่งลงโทษทางวินัย

ไต่รามาที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : จำนวน ๓ คำสั่ง

๑. ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานศุลกากรแห่งหนึ่ง ได้กระทำผิดวินัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรณีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ได้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท โรงผลิตสินค้าเพื่อทำการผลิตสินค้าประเภทผลิต บรรจุ แบ่งบรรจุ น้ำมันพืช ไขมัน และเนยเทียม ส่งออกไป จำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัทเอกชนรายนี้ ได้นำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์ม จากประเทศมาเลเซีย โดยยกเว้นอากรและนำสินค้าเข้าเก็บรักษา ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตรวจสอบบัญชีการใช้วัตถุดิบคลังสินค้าทัณฑ์บนของบริษัทเอกชน และคำนวณค่าภาษีอากร ส่วนที่ยังผูกพันเปรียบเทียบกับวงเงินค่าประกัน ได้เข้าทำการสุ่มตรวจนับสินค้าน้ำมันปาล์มคงเหลือ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยรู้ข้อเท็จจริงอยู่ก่อนว่าบริษัทฯ มียอดบัญชีวัตถุดิบ น้ำมันปาล์มคงเหลือคิดเป็นค่าภาษีอากรของวัตถุดิบเมื่อสิ้นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๓๔,๖๗๓,๙๙๑.๗๕ บาท และบริษัทไม่มีการส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๔๘ ทั้งอยู่ระหว่าง เข้าแผนฟื้นฟูกิจการเพราะการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนสะสมซึ่งผู้อำนวยการส่วนงาน แห่งหนึ่ง ได้อนุมัติสั่งการเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้บริษัทวางค้ำประกันค่าภาษีอากรเพิ่มเป็นเงิน ๓๔ ล้านบาท แต่บริษัทได้ยื่นหนังสือขอชะลอการวางค้ำประกันเพิ่ม จึงมีมูลเหตุที่บริษัทอาจทำการทุจริตได้ จำต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ เมื่อข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง และข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ รับฟังได้ว่าไม่มีสินค้าน้ำมันปาล์มคงเหลืออยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ตั้งแต่ช่วง งบประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ แต่บริษัทได้ทุจริต ทำมาตรการแท็งก์โดยใช้เชือกมัดลูกกลอยค้ำไว้ให้อยู่ในระดับ ที่แสดงว่ามีน้ำมันปาล์มอยู่ประมาณ ๙๒๑,๒๔๑.๒๐ กิโลกรัม ตามยอดสินค้าที่คงค้าง เมื่อข้าราชการ รายดังกล่าวได้เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำปีร่วมกับนายตรวจประจำคลังสินค้าทัณฑ์บน และตัวแทนของบริษัท โดยเลือกวิธีใช้มาตรวัด (มิเตอร์) ที่ติดตั้งไว้ข้างถังมาวัดระดับน้ำมันแล้วนำระดับน้ำมัน ที่ได้ไปคำนวณหาน้ำหนักตามสูตรที่บริษัทแจ้งไว้มาเป็นเกณฑ์ โดยไม่ได้ตรวจสอบสินค้าด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษว่ามีสินค้าอยู่จริง แต่กลับรับรองเอกสารว่าบริษัทมีน้ำมันปาล์มคงเหลืออยู่ ทำให้ในเวลาต่อมา บริษัทเอกชนได้ปฏิบัติพิธีการส่งออกน้ำมันปาล์ม ตามใบขนสินค้าขาออกคลังสินค้าทัณฑ์บน สำแดงรายการ สินค้า น้ำมันปาล์ม ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มจำนวน ๙๒๑,๒๔๑.๒๐ กิโลกรัม ไปประเทศ กัมพูชา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อกรมศุลกากรเป็นเงินจำนวน ๓๓,๑๕๖,๑๒๘.๐๐ บาท การปฏิบัติ หน้าที่ของข้าราชการรายดังกล่าวนี้ ในการตรวจนับสินค้าน้ำมันปาล์มประจำปีของบริษัทเอกชนนั้น ได้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด โดยเลือกวิธีใช้มาตรวัด (มิเตอร์) ที่ติดตั้งไว้ข้างถังมาวัดระดับน้ำมัน แล้วนำระดับน้ำมันที่ได้ไปคำนวณหาน้ำหนักตามสูตรที่บริษัทแจ้งไว้มาเป็นเกณฑ์ แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจนับสินค้าของบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินและมีแนวโน้มจะกระทำทุจริตซึ่งตนทราบอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรายดังกล่าว ก็ได้รับทราบสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท และไม่มีข้อท้วงติงในรายงานการตรวจนับสินค้าประจำปีของบริษัทแต่อย่างใด ประกอบกับลักษณะการเก็บสินค้าน้ำมันปาล์มในแท็งก์ขนาดใหญ่ ทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ จำต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการตรวจนับซึ่งข้าราชการรายดังกล่าว ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจนับสินค้า เช่นนี้มาก่อน ประกอบกับบริษัท ได้ทำอุบายหลอกลวงเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำคลังฯ และข้าราชการรายนี้ ด้วยการทำมาตรวัดแท็งก์โดยใช้เชือกมัดลูกกลอยค้ำไว้ให้อยู่ในระดับที่แสดงว่ามีน้ำมันปาล์มอยู่ประมาณ ๙๒๑,๒๔๑.๒๐ กิโลกรัม ตามยอดสินค้าที่คั่งค้าง โดยต่อมารกรมศุลกากรได้อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีไม่จำเป็นต้องตรวจนับสินค้าในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกรณีความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งกรมศุลกากรมีคำสั่ง ให้ข้าราชการรายดังกล่าว ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเดียวกันเป็นเงินจำนวน ๓,๓๑๔,๖๑๒.๘๐ บาท ภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้ พิพากษาว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการรายดังกล่าวได้มาดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากรในทันทีเป็นจำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นความเต็มใจที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากรโดยไม่บ่ายเบี่ยง และยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในราชการของกรมศุลกากรเป็นอย่างดีตลอดมา พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการสมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการพึงต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลระเบียบปฏิบัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. การปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องกระทำด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังผลประโยชน์ของทางราชการ

๒. ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้กระทำผิดวินัยในกรณีมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับหญิงอื่น โดยมีพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการยกย่องหญิงอื่นฉันทนภริยา และมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของหญิงนั้น เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับความเสียหายต่อจิตใจ และเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งได้อาศัยเหตุแห่งการร้องเรียนของผู้ร้องเรียนมาใช้เพื่อยุติความรับผิดชอบตามข้อตกลงเกี่ยวกับการอุปการะบุตร โดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือเป็น การผิดสัญญาและละเลยต่อหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามควรแก่ฐานะานุรูป แต่ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวและผู้ร้องเรียนได้ตกลงจดทะเบียนหย่ากันด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และทำสัญญาเป็นหนังสือกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ในการดูแลบุตร การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู และการแบ่งทรัพย์สินระหว่างกัน ซึ่งการตกลงจดทะเบียนหย่านี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองต่างสมัครใจที่จะยุติความสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสามีภริยาสิ้นสุดลง และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อตกลงต่าง ๆ ในหนังสือสัญญาภายหลังการหย่า ซึ่งมีลักษณะในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ร้องเรียนและบุตร รวมทั้งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนที่เคยได้แจ้งไว้ ถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบและช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ร้องเรียนและบุตรในบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดการสมรสโดยการหย่าที่เกิดขึ้นภายหลังไม่อาจเป็นเหตุลบล้างการกระทำผิดของข้าราชการรายดังกล่าวได้ ดังนั้น การกระทำของข้าราชการรายดังกล่าวในฐานะข้าราชการ

ถือเป็นการไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องจากมีพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดต่อหลักศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. ข้าราชการต้องรักษาชื่อเสียงของตน และไม่ทำให้เกียรติศักดิ์ศรีของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเสื่อมเสีย โดยมีได้กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว

๓. ด้วยลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุลกากร สังกัดสำนักงานสุลกากรแห่งหนึ่ง ได้กระทำความผิดวินัย กรณีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน โดยมีได้ยื่นใบลาให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และมีได้ติดต่อแจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นการผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ ตามข้อ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ แม้มีเหตุอันควรปรานีอื่นใดก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ จึงเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ

แนวทางป้องกันและแก้ไข

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการพึงต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลระเบียบปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สรุปย่อคำสั่งให้ชัดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน

ไตรมาสถี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) : ไม่มี